

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาล ลานสัก ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 2) ประเมินด้าน กระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 3) ประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุขของ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ประชากรจำนวน 1,717 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 33 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 835 คน และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 835 คน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 339 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 33 คน จากประชากรทั้งหมด คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 90 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชั้นเรียน ชั้นละ 10 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 204 คน ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพในการตอบ แบบสอบถาม สามารถอ่านแบบสอบถามได้ 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เพื่อนำ ข้อมูลเชิงประจักษ์มาเสริมผลการประเมินให้ชัดเจนขึ้น จำนวน 25 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 9 คน ชั้นละ 1 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) วิธีจับฉลาก คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน รวม 9 คน ชั้นละ 1 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย วิธีจับฉลากซึ่ง ไม่ใช่คณะกรรมการชั้นเรียน ชั้นละ 10 คน ที่ตอบแบบสอบถามและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รวม 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ห้องละ 1 คน ที่เป็นหัวหน้าชั้นเรียน ระยะเวลาในการประเมิน โครงการ ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ และ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาล ลานสัก ปีการศึกษา 2561 สรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรและชุมชนเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เป้าหมายการดำเนินงานชัดเจน อยู่ในระดับมาก และมาตรการการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ลำดับต่ำสุดได้แก่ มีจำนวนบุคลากรเหมาะสม อยู่ใน ระดับมาก และจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนมีความต้องการให้โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับ ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัย เสพติดและอบายมุขของ โรงเรียนอนุบาลลานสักของเราให้มากกว่านี้ อาจจะได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน องค์กร

บริหารส่วนตำบล หรือผู้มีจิตศรัทธาช่วยบริจาค ข้อดีหรือความประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ชอบเรียนจากคอมพิวเตอร์ เพราะได้ค้นคว้าหาข้อมูลเองได้ และไป ค้นคว้าหลังจากกลับบ้านช่วงกลางคืนได้ และจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง นักเรียนมีความต้องการให้โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ของเราให้มากกว่านี้ ครูผู้สอน ต้องให้ความสำคัญกับการคัดกรองนักเรียนและการช่วยเหลือ นักเรียนในเบื้องต้นให้มากกว่านี้ ควรเพิ่ม บุคลากรดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด ครูผู้สอนต้องช่วยกัน แจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึง ประสงค์ไปให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ และควรจัดให้มีวิทยุสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและบุคลากรใน โรงเรียน

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ของครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจากการ สัมภาษณ์นักเรียนด้านกระบวนการ สรุปได้ว่า กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก หรือกิจกรรมอื่น ๆ ไม่มีข้อบกพร่อง คณะครูจัดกิจกรรมได้ อย่างดีเยี่ยมนักเรียน ส่วนใหญ่มีความสุข และสนุกสนานเวลาเรียน อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมของ โครงการนี้ตลอดไป กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือ ครูแตร และจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนด้านกระบวนการ สรุปได้ว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก หรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้ ดีทุกกิจกรรม แต่อยากจะทำให้ทวดชั้นนักเรียนมากกว่านี้ การอบรมหน้าเสาธงควรมีการสอดแทรกเรื่องยา เสพติดให้บ่อยขึ้น ควรให้ครอบครัวมีส่วนรับทราบปัญหามากขึ้นทั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่กับตา ยายซึ่ง ดูแลนักเรียนไม่ค่อยได้และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ของครูผู้สอนนั้นได้พบว่า โดยรวมเฉลี่ย อยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเตรียมและวางแผนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก ลำดับต่ำสุดได้แก่ ด้านการ ประเมินผล อยู่ในระดับมาก และด้านการดำเนินงานตามแผน อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอน สรุปได้ว่า ครูผู้สอนได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการเตรียมและวาง แผนการดำเนินงานของโครงการไว้ว่า ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการบางกิจกรรมเพิ่มให้ มากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือด้าน งบประมาณ ส่วนด้านอื่น ๆ พบว่า โครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก เช่น โรงเรียนประสานงานกับ หน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศกำกับ ติดตามการบริหารจัดการโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ได้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ด้านการดำเนินงานตามแผนของโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก มีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และเมื่อดำเนินกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว

มีการรายงานผู้บริหารโรงเรียนทราบ โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ และด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก มีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นต้น และมีข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสักต่อไป โดยจัดให้เป็นโครงการต่อเนื่อง

2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ของครูผู้สอน พบว่า โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มาตรฐานด้านการป้องกัน มาตรฐานด้านการค้นหา มาตรฐานด้านการรักษา มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

3.1 ผลการจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พบว่า โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กิจกรรมด้านการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา และกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์นักเรียนต้องการให้คณะครูพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนชอบทุกกิจกรรม

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผู้บริหารต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านนี้มากขึ้น จะทำให้คณะครูมีกำลังใจและตั้งใจในการทำงานมากขึ้น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสักมีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจาก ชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานจึงมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน